



COUNTY OF ORANGE – HEALTH CARE AGENCY

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thông Báo Cấp Thời: 26 Tháng sáu, 2024

Liên Lạc: HCA Thông Tin
(714) 834-2178
HCAComm@ochca.com

Hội Đồng Giám Sát Quận Cam Đề Cử Tân Giám Đốc Đặc Trách Sức Khỏe Hành Vi

(Santa Ana, California) – Vào ngày 25 Tháng Sáu, 2024, Hội Đồng Giám sát Quận Cam đã đề cử Ian Kemmer, là tân Giám Đốc Đặc Trách Sức Khỏe Hành Vi (BHS), cho Cơ Quan Đặc Trách Y Tế Công Cộng Quận Cam (HCA). Ông Kemmer trong cương vị này sẽ mang đến 22 năm kinh nghiệm về chăm sóc sức khỏe hành vi. Ông tốt nghiệp Cao Học Tư Vấn Tâm Lý Học và là Nhà Trị Liệu Hôn Nhân và Gia Đình được cấp phép (LMFT).

Ông Kemmer sẽ nhận vai trò từ Giám Đốc BHS tạm thời, Annette Mugrditchian. Gần đây nhất, Ian phục vụ trong cương vị Phụ Tá Phó Giám Đốc của Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Thần cho người Lớn và Người Cao Niên của Cơ Quan HCA, nơi ông chịu trách nhiệm điều hành các Dịch Vụ Chữa Trị Ngoại Trú Người Lớn và Dịch Vụ Chữa Trị Ngoại Trú Chuyên Sâu; các Dịch Vụ Yểm Trợ Phục Hồi bao gồm các dịch vụ yểm trợ Cựu Chiến Binh, các Dịch Vụ Gia Cư và Yểm Trợ bao gồm 12 chương trình Chăm Sóc Dài Hạn, 325 đơn vị gia cư yểm trợ thường trực, năm đơn vị nội trú phục hồi, và tám chương trình gia cư Nối Kết. Trước khi giữ các vai trò tại HCA, ông Kremer lãnh đạo sự phát triển Chương Trình Huấn Luyện Nhà Cung Cấp Thường Niên, quy trình đánh giá được chứng nhận kiểm toán Medi-Cal và giám sát Nhóm Hỗ Trợ Chăm Sóc được Quản Lý.

“Trong thời gian làm việc với HCA, Ian đã tự khẳng định mình là một nhà vô địch tâm tâm và quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe hành vi và chuẩn bị sẵn sàng để nhận lãnh vai trò lãnh đạo nhóm Chăm Sóc Sức Khỏe Hành Vi của HCA. Đây là thời điểm thay đổi chưa từng có của hệ thống Chăm Sóc Sức Khỏe Hành Vi công cộng, và Ian sẽ là người đóng vai trò quan trọng trong sự biến đổi HCA định hướng trong tương lai.” Bác Sĩ Veronica Kelley, Giám Đốc Cơ Quan HCA phát biểu.

“Tôi rất lấy làm vinh dự có cơ hội phục vụ trong cương vị mới là tân Giám Đốc Đặc Trách Chăm Sóc Sức Khỏe Hành Vi cho Cơ Quan HCA. Trong suốt sự nghiệp của tôi, tôi đã làm việc không ngừng nghỉ

để tăng cường sức khỏe tâm thần và sự lành mạnh của cộng đồng chúng ta, và tôi mong chờ tiếp tục được đóng góp một cách tích cực vào đời sống những người mà chúng ta hiện phục vụ. Trong những năm gần đây, sức khỏe tâm thần và sự rối loạn vì lạm dụng chất gây nghiện đã trở thành một trọng tâm quan trọng của cộng đồng chúng ta, với sự gia tăng nhận thức về nhu cầu cho một sự chăm sóc và hỗ trợ toàn diện, tôi đang mong chờ tiếp tục đối diện để tạo những tác động tích cực trong lúc mà chúng ta biến đổi hệ thống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn.” Ông **Kemmer** phát biểu.

Ông Kemmer sẽ nhận nhiệm vụ mới trong cương vị Giám Đốc Đặc Trách Sức Khỏe Hành Vi bắt đầu từ ngày 28 Tháng Sáu, 2024.

###

DRAFT